

Tài liệu 22

CÔNG TY TNHH TM-TV-KT
SAO NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 026/ADM-15

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 09 năm 2015

Kính gửi: CÔNG TY TNHH PHÁT HÀNH SÁCH SÀI GÒN

Căn cứ Hợp đồng mua bán tài sản số 03.12.14/HDMB-SG ngày 27/12/2014 giữa Công ty TNHH MTV Cho Thuê Tài Chính Ngân Hàng Á Châu, Công ty TNHH Phát Hành Sách Sài Gòn và Công ty TNHH Thương Mại – Tư Vấn – Kỹ Thuật Sao Nam ("**Hợp Đồng**"),

Theo nội dung văn bản số 09/2015 ngày 24/08/2015 của Công ty TNHH Phát Hành Sách Sài Gòn;

Theo nội dung văn bản số 11/2015 ngày 25/07/2015 của Công ty TNHH Phát Hành Sách Sài Gòn.

Sau khi tham khảo ý kiến Luật sư của chúng tôi về việc Công ty TNHH Phát Hành Sách Sài Gòn ("**SaigonBook**") phát hành thư điện tử và văn bản gửi đến các Cơ quan truyền thông, theo đó SaigonBook cho rằng Công ty TNHH Thương Mại – Tư Vấn – Kỹ Thuật Sao Nam ("**Sao Nam**") "*lừa đảo bán máy giá cao...*", Sao Nam có ý kiến đối với SaigonBook như sau:

Theo các điều khoản của Hợp Đồng, đây là quan hệ thương mại dựa trên các thỏa thuận bình đẳng, tự nguyện của các bên, việc mua, bán máy in màu Bizhub Press C1100 và các linh kiện đi kèm ("**máy C1100**") giữa SaigonBook và Sao Nam đã tuân thủ đúng các quy định của pháp luật hiện hành. Sau một thời gian sử dụng, với ý kiến và lý do đơn phương, SaigonBook đã đề nghị trả lại máy C1100 cho Sao Nam. Trên tinh thần hợp tác, Sao Nam đã có thỏa thuận nhận/mua lại máy C1100 từ SaigonBook nhưng Sao Nam nhấn mạnh rằng, đây là thỏa thuận có điều kiện chứ không phải vô điều kiện như yêu cầu của SaigonBook.

Ngoài ra, theo quy định của Hợp Đồng, Công ty TNHH MTV Cho Thuê Tài Chính Ngân Hàng Á Châu ("**ACB**") mới là Bên mua, là khách hàng trực tiếp của Sao Nam và là chủ sở hữu hợp pháp đối với máy C1100. SaigonBook chỉ là Bên thuê/Bên sử dụng sau cùng đối với sản phẩm của Sao Nam, vì vậy trong trường hợp, SaigonBook thanh toán hết cho ACB và trở thành



Lương Vĩnh Kim

chủ sở hữu của máy C1100 thì SaigonBook chỉ có thể thực hiện việc bán lại cho Sao Nam với các điều kiện và thỏa thuận của hai bên.

Vì vậy Sao Nam khẳng định rằng, không có bất cứ sự lừa dối nào trong việc thực hiện Hợp Đồng giữa Sao Nam và SaigonBook. Công ty chúng tôi đề nghị SaigonBook rút và đính chính lại các thông tin không có căn cứ mà SaigonBook đã gửi cho các Cơ quan truyền thông. Trong trường hợp các thông tin không có căn cứ này gây thiệt hại cho Sao Nam, SaigonBook phải chịu mọi trách nhiệm và bồi thường các thiệt hại cho Sao Nam.

Trân trọng kính chào.

Nơi nhận:

- Công ty TNHH Phát Hành Sách Sài Gòn
- Công ty TNHH Konica Minolta Business Solutions Việt Nam
- Công ty Luật Hợp Danh Nghiêm & Chính
- Lưu văn phòng công ty

CÔNG TY TNHH TM-TV-KT SAO NAM



TRẦN KIM CHUNG

GIÁM ĐỐC